



## คำกล่าว งานแถลงข่าว บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39

### คุณจตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงาน

### บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39

สวัสดีครับ ท่านผู้ร่วมแถลงข่าว สื่อมวลชน และ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

สำหรับงานในปีนี้อย่างยิ่งคงได้รับความร่วมมือจากค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นอย่างดี โดยมีจำนวนค่ายรถยนต์เข้าร่วมงานมากกว่า 30 แบรินด์ชั้นนำ และรถจักรยานยนต์กว่า 15 แบรินด์ดัง อีกทั้งยังมีผู้ประกอบการรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบรนด์ใหม่เข้าร่วมออกงานอีกด้วย รวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle ที่กำลังเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนำมาใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเป็นกระแสนิยมเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้จัดงานฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จึงได้จัดพื้นที่ไว้สำหรับแสดงถึงเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนด้วยกันทั้งในส่วนจากรัฐบาลและเอกชน รวมถึงบูรณาการจัดแสดงอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เครื่องเสียงติดรถยนต์ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าชมงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39 ได้พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ นับเป็นงานแรกของปีที่จะเป็นดัชนีชี้วัดการกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยให้มีความคึกคัก ดังนั้นค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์จึงพร้อมใจกันนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมลงทุนงบประมาณในการก่อสร้างและตกแต่งบูธให้ออกมาสวยงามตามมาตรฐานการจัดงานงานแสดงยนตรกรรมระดับโลก

สำหรับการจัดงานในปีนี้อย่างยิ่ง นอกจากจะมีรถใหม่มาเปิดตัวในงานแล้ว ยังมีรถต้นแบบที่พร้อมนำเสนอความล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยียานยนต์อย่างเต็มที รวมถึงอยากแนะนำให้ผู้เข้าชมงานได้ลองชมการออกแบบของบูธต่าง ๆ ในงาน เพราะบางค่ายรถยนต์มีการทุ่มเงินหลักร้อยล้านบาทในการจัดแสดงยนตรกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงานครั้งนี้





The 39<sup>th</sup> Thailand  
Bangkok International  
Motor Show

**REVOLUTION IN MOTION**

ปฏิวัติทุกการเคลื่อนไหว

นับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจของงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ที่ค่ายรถยนต์กว่า 30 แปรณค์ชั้นนำให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอด 39 ปีในการจัดงาน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงรักษามาตรฐานความเป็นผู้นำในการจัดงานแสดงยนตรกรรมมาตรฐานสากลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่า งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ นับเป็นงานจัดแสดงรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและยังได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้จัดงานในระดับอาเซียนถึงความยิ่งใหญ่และมีมาตรฐานการจัดงานเทียบชั้นระดับโลก อีกทั้งที่ผ่านมากลุ่มผู้จัดงานในประเทศเพื่อนบ้าน และจากการตัวแทนจำหน่ายแบรนด์รถยนต์ต่างๆทั่วโลกได้ติดต่อผ่านแบรนด์รถยนต์ภายในประเทศ เพื่อเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งยังมีการพูดคุยปรึกษา ในเรื่องของรูปแบบการจัดงานแสดงรถยนต์ให้เป็นไปอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเข้ามาลงทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์อีกด้วย นั่นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นเบอร์หนึ่งในการจัดงานแสดงรถยนต์ระดับอาเซียน และมาตรฐานความเป็นสากลอย่างแท้จริง

ส่วนด้านราคาบัตรเข้าชมงาน คงราคาเดิม 100 บาท มาพร้อมแคมเปญ ‘ซื้อบัตรเข้าชมงานลุ้นรับรถ’ ที่ผู้จัดฯ เตรียมมอบโชคให้ผู้ชมเป็นประจำทุกปี พร้อมของรางวัลใหญ่อย่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมมูลค่ากว่า 2,500,000 บาท โดยผู้ที่ซื้อบัตรและต้องการร่วมชิงโชคสามารถกรอกแบบสอบถามที่หน้างาน หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Bangkok International Motor Show ก็ได้ โดยผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์พิเศษเพิ่มเติม ซึ่งนอกจากการชิงรางวัลแล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ เช่น การรับสิทธิ์ส่วนลดร้านอาหารในเครือเมืองทองธานี ส่วนลดจากร้าน Black Canyon หรือ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านรถยนต์จาก Cigna โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เป็นต้น นอกจากนั้น ทางผู้จัดฯ ยังได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย ในการขายบัตรเข้าชมงานล่วงหน้าสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ผ่านทางแอปพลิเคชัน K-PLUS อีกด้วย

ในด้านระบบการจัดการของสื่อมวลชน คณะผู้จัดงานฯ ได้พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับสื่อมวลชนมากขึ้น เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยและเป็น





The 39<sup>th</sup> Thailand  
Bangkok International  
Motor Show

**REVOLUTION IN MOTION**

ปฏิวัติทุกการเคลื่อนไหว

สากล พร้อมจัดเตรียมบัตรสื่อมวลชนในรูปแบบ “สมาร์ตการ์ด” ที่มีความทันสมัยและปลอดภัยมากที่สุด โดยผู้จัดงานฯ ได้มีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและได้จัดทำ บัตรสื่อมวลชนแบบสมาร์ตการ์ด พร้อมเตรียมจัดส่งให้สื่อมวลชนที่ได้ทำการลงทะเบียนกับทางส่วนงาน Press Center เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ระบบการลงทะเบียนสื่อมวลชน จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ [www.bangkok-motorshow.com](http://www.bangkok-motorshow.com) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม คือวันนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561 สำหรับสื่อมวลชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฐานข้อมูลไว้กับผู้จัดงานฯ

สุดท้าย ผมขอฝากงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ งานแสดงรถยนต์ระดับสากลของประเทศไทย ที่เราผู้จัดงาน ตั้งความหวัง และตั้งใจจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่และดีที่สุดในประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมออกงาน สื่อมวลชน ผู้เข้าชมงาน อยากให้ช่วยสนับสนุนเรา ด้วยการมาให้กำลังใจ ช่วยกันสร้างสรรค์งานแสดงรถยนต์ของประเทศไทย ให้ยิ่งใหญ่ระดับโลก ขอขอบคุณครับ

